

Số: /UBND-LĐT BXH  
V/v ngăn chặn tình trạng lừa đảo  
đưa người lao động đi làm việc ở  
nước ngoài theo hợp đồng

Thọ Xuân, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

Thực hiện Công văn số 2272/SLĐT BXH-LĐVL ngày 24/5/2024 của Sở Lao động – TB&XH về việc ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hiện nay có một số tổ chức, cá nhân mạo danh doanh nghiệp đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và phía Ô-xtrây-li-a lựa chọn để tuyển chọn, thu tiền của người lao động trái quy định và cả một số tổ chức, cá nhân lợi dụng thông tin mở rộng chính sách tiếp nhận của Hàn Quốc quảng cáo, tuyển chọn trái quy định về việc đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong các ngành, nghề giúp việc gia đình, vệ sinh, đầu bếp, nhà hàng, bốc xếp bưu phẩm, v.v. theo thị thực E9-5.

Để ngăn ngừa tình trạng nêu trên và tăng cường công tác quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

1. Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về Chương trình đưa người lao động đi làm việc tại Ô-xtrây-li-a theo nội dung công văn số 2045/BLĐT BXH-CQLLĐNN ngày 16/5/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (có công văn gửi kèm).

2. Theo thông báo từ phía Hàn Quốc, việc tuyển dụng và tiếp nhận lao động nước ngoài vào làm việc trong một số ngành, nghề dịch vụ theo thị thực E9 gồm các nghề như: Dọn dẹp vệ sinh trong khách sạn, căn hộ cho thuê, phụ bếp trong nhà hàng sẽ được thực hiện theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (gọi tắt là Chương trình EPS). Đối với chương trình này, Trung tâm Lao động ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là đơn vị duy nhất được giao triển khai nhưng đến nay chương trình này vẫn chưa được thực hiện. Tuy nhiên, gần đây một số doanh nghiệp đăng thông báo, tuyển dụng để đưa đi làm việc trong các ngành, nghề dịch vụ tại Hàn Quốc theo thị thực E-9-5 là không đúng theo quy định.

3. Thông tin, tuyên truyền tới người lao động tại địa phương không đăng ký, nộp tiền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào để tham gia 02 chương trình nêu

trên cho đến khi Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội có thông báo chính thức. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vẫn cố tình thông báo tuyển chọn và thu tiền trái quy định đề nghị phối hợp với cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung trên./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Xuân Hải**